

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๖๒๔ (บกปก.ช.)/ว ๗



กองบัญชาการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ถนนอุทองนอก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศของประเทศไทย ราย ๓ เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๒ ว่าปริมาณฝนรวมของประเทศไทยตอนบนจะต่ำกว่าค่าปกติในขณะที่ภาคใต้ มีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ โดยภาคเหนือและภาคกลาง มีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าปกติร้อยละ ๒๐ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าปกติ ร้อยละ ๑๐ และคาดว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ปี ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อม

๑.๑ จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ เพื่อทำหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และการจัดการน้ำ โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานด้านอุทกวิทยา (กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ตลอดจนเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

๑.๒ ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอบก.จ.) เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัด รวมถึงนำบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้จัดส่งแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัด ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งส่งในรูปแบบไฟล์เอกสาร Portable Document Format (PDF) ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ center.ddpm@gmail.com

๑.๓ มอบหมายส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ที่มีศักยภาพ ประชาชนจิตอาสา มีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง

๑๔ ให้อำเภอ...